



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง สรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ ๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยยึดหลักตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้วจึงขอสรุปลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้จึงประกาศมาเพื่อจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรันธ์ มัคคุ่มสุขไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และได้ออกประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมุ่งให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพร้อมได้กำหนดช่องทางและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	ผลการรับฟังความคิดเห็น
๑.แสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลลงใน “แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน ๗๘ คน ผลปรากฏว่า ๑) เห็นด้วย จำนวน ๖๘ คน ๒) ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑๐ คน

จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๗๘ คนปรากฏว่ามีประชาชนเห็นด้วย จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๗ และไม่เห็นด้วย จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๒ โดยมีประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านเหล่ายังมีสภาพแบบชนบทไม่ใช่พื้นที่แบบชุมชนเมือง ประกอบกับไม่มีท่อน้ำทิ้งหรือรางระบายน้ำ จึงไม่จำเป็นต้องมีบ่อดักไขมัน”

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ผ่านวาระการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗) จำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๕ และหมู่ที่ ๑๗ รวมทั้งสิ้น ๓๖๔ คน ผลปรากฏดังนี้

๑. มีประชาชนเห็นด้วย จำนวน ๓๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๑

๒. มีประชาชนไม่เห็นด้วย จำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘

โดยประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด